

# Phim TERROR IN LITTLE SAIGON –

## Thêm một đòn thù của những kẻ không ưa Cộng Đồng Người Việt QG

Bằng Phong Đặng Văn Âu

*Chào anh Bùi Minh Hùng,*

Có những nhà báo Việt Nam viết bài chỉ trích, cáo giác Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (**Mặt Trận**) là Kháng Chiến Bịp, lừa đảo đồng bào để làm tiền bỏ túi, đều bị giết chết. Thủ phạm không bị cơ quan FBI khám phá. Không khí sợ hãi lúc bấy giờ rất ngột ngạt. Mọi người nghi ngờ sự khủng bố ấy là do bàn tay của Mặt Trận, nhưng không ai dám nói ra.

Có đoàn viên Mặt Trận đổ tội sự thanh toán tàn bạo dã man kia là do bàn tay của Việt Cộng đứng trong bóng tối lợi dụng để đồng bào nghi ngờ Mặt Trận nhúng tay vào tội ác. Đó là một lập luận của người mắc bệnh “*down syndrome*” (*bệnh phương trệ tinh thần*) vì tính ấu trĩ.

Theo tôi, đứng trước những cái chết của 5 nhà báo viết bài tố giác mình, Mặt Trận phải công khai mạnh mẽ lên án hành vi dã man của kẻ sát nhân và phải treo giải thưởng bằng số tiền mặt thật lớn cho người nào tìm ra thủ phạm để chứng tỏ mình không phải là thủ phạm. Trái lại, Mặt Trận đã im lặng thì sự nghi ngờ của quần chúng càng tăng cao. Ai trồng khoai đất này?

Đáng lý ra những nhà báo có tình liên đới nghề nghiệp cũng phải lên án bọn sát nhân và phải làm đơn yêu cầu giới hữu trách Hoa Kỳ tìm cho ra thủ phạm. Nhưng nhà báo tỵ nạn đã im lặng vì sợ hãi liên hệ bản thân. Tôi đánh giá họ quá tầm thường, vì không có lương tâm chức nghiệp. Một hình thức nào đó là đồng lõa với tội ác.

Nhận định về việc Đài Truyền hình PBS sẽ chiếu cuộc điều tra về vụ khủng bố ở Little Saigon của hai nhà báo Mỹ, **anh Bùi Minh Hùng viết**: “*(Theo tôi) đây là thêm một đòn thù, của những kẻ không ưa Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia...*” là không đúng. Lương tâm của nhà báo là phải đi tìm sự thật để đưa kẻ sát nhân ra ánh sáng; chứ không phải một đòn thù nhắm vào Cộng Đồng Việt Nam. Tôi biết anh Bùi Minh Hùng không phải là Việt Tân, nhưng anh đã rơi vào luận điệu chống đỡ của Việt Tân. Anh Hùng nên nhớ Mặt Trận của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh không phải là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia. Mặt Trận là một tổ chức Kháng Chiến bịp bợm để làm tiền bắt chính. Bởi vì sau khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã chết trên vùng biên giới Thái-Lào. Hình ảnh Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh nằm chết trên vũng máu đã được báo chí Thái ở Bangkok đăng

tải. Nên nhớ ông HCM lên đường về nước một cách lộ liễu thì chắc chắn tình báo Việt Cộng phải biết. Ông HCM dẫn một đoàn quân chừng mấy chục người có thể đánh nhau với quân cộng sản được à? Với lại trong nước đâu đã có chiến khu, đâu đã có an toàn khu mà ông HCM xâm nhập về nước để hoạt động? Sự lên đường Đông Tiến của ông HCM là nhằm mục đích tự sát để rửa cái tội làm kháng chiến dỏm; chứ chẳng phải là anh hùng như Kinh Kha sang Tần. Nhưng Mặt Trận vẫn dấu nhẹm thông tin về cái chết của ông.

Họ vẫn đăng thư của Chiến hữu Chủ tịch HCM trên tờ báo Kháng Chiến từ quốc nội gửi về thăm đồng bào quốc ngoại vào dịp Tết Nguyên Đán và các cháu nhi đồng vào dịp Tết Trung Thu trong nhiều năm. Họ cũng đăng những tin tức Mặt Trận triệt hạ nhiều đồn Công An Cộng Sản mà nếu tổng kết số đồn Công An Cộng Sản bị Mặt Trận hạ thì “Quân Ta” đã tiến gần Sài Gòn rồi! Những cái lon dán CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ để kêu gọi đồng bào yểm trợ kháng chiến đặt khắp các chợ VN, nhà hàng ăn VN trên toàn nước Mỹ. Những em bé ngây thơ ở vào tuổi “teen” mặc đồng phục áo nâu, quần ka-ki mang báo Kháng Chiến đi bán, nhiều người VN biết Kháng Chiến bịp bợm mà vẫn phải mua để tránh bị quấy nhiễu!

Cho đến khi Cộng sản mở cửa, sự đi lại của nhiều người Việt Nam từ trong nước ra và nhiều người Việt tỵ nạn về nước, Mặt Trận mới chấm dứt phao tin láo để đánh lừa đồng bào. **Nhiều lần tôi đòi hỏi Mặt Trận (cha đẻ Đảng Việt Tân) ai là người giả danh Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh viết thư thăm đồng bào, họ đều im lặng.** Cho nên, dù Việt Tân có nhiều thủ đoạn ma mãnh đến mấy thì đồng bào cũng không tin tưởng vì Việt Tân không dám trả lời SỰ THẬT!

Sự lừa đảo trắng trợn đã lộ diện, lẽ ra Mặt Trận phải cuốn gói mà đi cho khuất mắt. Những người thiện tâm trót đóng tiền cho Kháng Chiến bịp đều chấp nhận “xí cô hồn”. Những người hăng hái Chống Cộng trót tham gia Mặt Trận chắc chắn đau lắm, vì trót trao duyên nhằm tương cướp.

Cái tài của Mặt Trận là không biết xấu hổ, lại đẻ ra Đảng Việt Tân, cho nên chính sự trong cộng đồng mới nhiều nhương, phiền hà. Họ còn dám nói ai phan phui việc làm mờ ám của Mặt Trận là làm lợi cho cộng sản! Thật ra cộng sản còn biết rõ sự lừa bịp của Mặt Trận hơn ai hết, vì chúng có tình báo và các Tòa Đại sứ, Lãnh sự theo dõi rất sát. Việt Cộng đã nắm được con bài tẩy lừa đảo của Việt Tân để chúng bảo gì thì Việt Tân phải làm nấy thôi! Nói thế này thì hơi dung tục, nhưng Việt Tân lớn tiếng chống Cộng chỉ giống như các cụ ngày xưa thường bảo “**Gái Đĩ Già Mồm**”!

**Tôi thách thức Việt Tân dám cho biết ai là người giả danh Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã chết còn có thể viết thư từ quốc nội gửi ra hải ngoại.** Ai là người phịa những thông tin Kháng Chiến Quân đánh sập và tiêu diệt đồn Công An Cộng Sản trên TV, trên Đài Phát Thanh, trên Báo chí. Có phải người đó là chiến lược gia Nguyễn Xuân Nghĩa không?

Cái tội bại của báo chí Chống Cộng ở hải ngoại đều biết Phó Đề đốc HCM đã chết qua thông tin của báo Thái Lan, là im lặng trước sự dối trá của Mặt Trận. Tôi cho đó là sự hèn hạ của nền báo chí Việt Nam Ty Nạn ở xứ sở Tự Do. Họ cam tâm đồng lõa với sự bịp bợm, dối trá của Mặt Trận. Cho nên, các nhà báo, bình luận nổi tiếng như mấy ông Tiến sĩ có viết hàng triệu bài viết chống Cộng thì kẻ thù chẳng xem có giá trị gì cả. Tôi đã viết nhiều bài báo tố ra khinh bỉ cộng sản vì chúng không biết xấu hổ. Vậy người Chống Cộng phải biết xấu hổ mới làm cho kẻ thù kính nể được. Nếu tất cả đều thi đua không biết xấu hổ thì QUỐC - CỘNG chống nhau là để tranh miếng cơm thối, chứ chẳng phải vì lý tưởng tự do, dân chủ gì cả! Bản thân tôi dù ai ghét, ai thù vì nói lên SỰ THẬT, tôi đều sẵn sàng chấp nhận, nhưng không ai có thể khinh tôi được, anh Hùng ạ!

Tôi hoan nghênh và biết ơn những nhà báo Hoa Kỳ bỏ công đi tìm SỰ THẬT để trả lại CÔNG LÝ cho những nhà báo tố cáo sự lừa đảo mà bị giết. Lẽ ra nhà báo Việt Nam phải tham gia vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ cái CHÍNH NGHĨA vì sao ta đến đất nước này. Có phải vì khao khát tự do hay vì giá áo túi cơm? Hãy trả lời tôi đi, các nhà truyền thông!

Việt Tân viết thư phản đối hai nhà báo đi tìm SỰ THẬT là biểu lộ sự hốt hoảng, sự sợ hãi việc làm khuất tất của mình bị phơi bày ra ánh sáng. Nếu Việt Tân là cây ngay, thì đâu sợ chết đứng?

Tôi chống Cộng không mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng là vì LƯƠNG TRI của con người có lòng tự trọng và có lòng yêu thương dân tộc mình. Tôi cương quyết chống lại sự bịp bợm, dối trá, lừa đảo, lưu manh của bất cứ ai thì sự Chống Cộng của tôi mới có ý nghĩa, cho dù bản thân bị sát hại. Sở dĩ Việt Nam bị cộng sản thống trị cho tới ngày hôm nay, bởi vì người dân Việt Nam không đủ sáng suốt, dũng cảm để chống lại điều sai trái.

Tôi viết thư này để khuyên anh Bùi Minh Hùng đừng đánh đồng Mặt Trận hay Việt Tân, với cộng đồng Việt Nam ty nạn cộng sản. Nếu đánh đồng một duột như thế thì hóa ra CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TY NẠN CỘNG SẢN đều là một lũ đi lừa để kiếm cơm cả sao? Phải sáng suốt kéo bị bọng xấu lạm dụng danh nghĩa, anh Hùng nhớ cho kỹ nhé. Thằng Việt Cộng đã lừa chán chê rồi, anh Hùng chưa sáng mắt à? Sao lại để cho cái đảng thoát thai từ Mặt Trận lừa bịp tiếp tục lừa bịp?

Làm người phải có khí phách, có nhận thức điều phải, điều trái, điều đúng, điều sai mới đáng sống anh Hùng ạ! Phải đặt CÔNG LÝ lên hàng đầu, đừng để cho tình cảm riêng tư lấn át lý trí!

Thân chào tạm biệt anh,

**Bằng Phong Đặng Văn Âu**



**Tái bút:** Nếu những nhà báo bị bọn gian sát hại là người Mỹ chính cống (tức là không phải người Mỹ ăn nhờ ở đậu như chúng ta) thì chắc chắn FBI đã bỏ công và tiền bạc cố tìm cho ra thủ phạm rồi.

Sự giết nhau trong cái đám Ghetto Việt Nam chẳng đáng cho họ quan tâm đâu. Nếu tôi là nhà tỷ phú như ông Hoàng Kiều, tôi sẽ bỏ tiền ra thuê thám tử tư vào cuộc thì chắc chắn thủ phạm sẽ bị đưa ra ánh sáng từ lâu rồi.